

## Đến Fansipan đón “khúc giao mùa” của những loài hoa

21:23 28/03/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Một bức tranh vùng cao đẹp ngất ngưởng đang được vẽ lên tại Fansipan, Sa Pa, với sự bung nở của những loài hoa đẹp nhất, từ anh đào chím chím khoe vẻ yêu kiều nơi phố núi, đỗ quỳn reo sắc thắm rực rỡ trên từng vạt rừng Hoàng Liên Sơn.**

Tháng 4 đang gõ cửa bằng khúc khúc giao mùa rộn rã của thiên nhiên Sa Pa, với ngàn hoa bung nở. Đến với Sa Pa dịp này, ngoài được tận hưởng tiết trời đủ bốn mùa một ngày với không khí trong lành, thoáng đãng, du khách còn được đắm mình trong “mê cung” của những loài hoa hai mùa xuân, hạ đang gieo sắc khắp chốn.



Tập trung đông du khách “săn hoa” nhất phải kể đến khu vực dưới chân núi Fansipan và khắp các vạt rừng Hoàng Liên Sơn lên tới đỉnh Đông Dương, tại đây quy tụ nhiều loại hoa “gây thương nhớ”. Vào khoảng cuối tháng 3, tháng 4 là thời điểm hoa anh đào trải thảm hồng rực rỡ.



Du khách lúc này không cần phải đến Nhật Bản hay Hàn Quốc xa xôi mà vẫn có thể thực hiện giấc mơ hoa anh đào giữa khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Ngay từ cổng vào, du khách sẽ được đón chào bằng những chùm hoa phủ kín sắc hồng lên những cành cây khẳng khiu, khoe vẻ ngọt ngào dưới ánh nắng ấm tinh nghịch.



Sắc hồng còn trải khắp đến khu vực tháp đồng hồ, đầu vườn hồng lớn cho tới ga Mừng Hoa..., để du khách thỏa sức “check-in”. Chị Kim Oanh từ Hà Nội chia sẻ: “Năm nào tôi cũng phải đến Fansipan một lần để ngắm hoa anh đào Nhật Bản. Khung cảnh tại đây đẹp và nên thơ không kém những bức ảnh hoa tại Nhật Bản mà tôi vẫn thường thấy trên mạng.”



1000 gốc anh đào Nhật Bản đã được khu du lịch đưa về và tỉ mỉ, kỳ công vun trồng từ những ngày đầu tiên khai trương tuyến cáp treo. Theo đại diện khu du lịch, anh đào là giống cây tương đối khó trồng và chậm lớn. Tuy nhiên, với khí hậu quanh năm mát mẻ, nơi đây được đánh giá là phù hợp để giúp hoa anh đào Nhật Bản sinh trưởng, phát triển tốt với độ xòe tán rộng, chùm dày và sắc hồng rất nét.



Thời gian hoa nở đẹp nhất chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng, nên bất cứ du khách nào cũng muốn tranh thủ thời điểm này lên Fansipan để thả hồn theo mỗi cánh hoa bay, ngỡ như mình đang được du ngoạn ở xứ sở phù tang.



Trong hành trình khám phá “Nóc nhà Đông Dương” dịp này, du khách còn được tận mắt chiêm ngưỡng hình ảnh những gốc đỗ quyên cổ nơi lưng chừng trời ở độ cao hơn 2.000m. Chính khí hậu trên cao quanh năm mây phủ là điều kiện để loài hoa này bung nở đẹp nhất.

Hoa đỗ quyên là “tác phẩm thiên nhiên” đặc sắc của Fansipan, với danh xưng là “nữ hoàng” trong vương quốc các loài hoa rừng. Đỗ quyên mang vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy với sức sống mãnh liệt, được tin tưởng là mang đến những điều tốt lành.



Để ngắm hoa được rõ nhất, du khách nên đi cáp treo lên Fansipan. Từ trên cabin cáp treo, bạn sẽ thấy mình như đang lơ lửng trong núi rừng hùng vĩ, “bơi” giữa thảm xanh của rừng, để đắm chìm trong những vòm hoa đỏ quên đủ màu sắc.



Thời điểm này, đỗ quyên đang vươn mình từ những thân cành khô mọc cheo leo nơi vách đá, dệt thành những thảm hoa màu sắc tuyệt đẹp. Lên đến đỉnh, du khách còn được trải bước trên con đường hoa đỗ quyên dẫn đến những địa điểm tâm linh, hoàn thiện thêm trải nghiệm chiêm bái nơi đỉnh thiêng Fansipan.





Dự kiến, hoa sẽ còn bung nở rực rỡ hơn nữa trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, hứa hẹn những trải nghiệm ngắm hoa đầu hè thú vị cho du khách. Ngoài anh đào Nhật Bản và đỗ quyên, Fansipan dịp này cũng tiếp đón du khách bữa “tiệc hoa thịnh soạn” với vườn hoa rum khổng lồ, ngay bên hành lang ga tàu hỏa Mường Hoa.



Người châu Âu rất chuộng trồng hoa rum bởi ý nghĩa tượng trưng cho niềm hạnh phúc, sự trở về, đoàn tụ và sum vầy của gia đình. Bởi vậy, khi khu du lịch Sun World Fansipan mang loài hoa thanh khiết này về gieo trồng và chăm sóc, tạo thành một khu vườn khổng lồ rộng tới 3.000m<sup>2</sup>, nhiều du khách đã không khỏi phấn khích ví von nơi đây với góc châu Âu giữa lòng Sa Pa.



Sắc trắng tinh khôi, thuần khiết của hoa trên nền thiết kế cổ điển của nhà ga tàu hỏa Mường Hoa càng khiến cho không gian nơi đây châu Âu hơn nữa. Chị Thu Nga, du khách từ Bắc Giang chia sẻ: “Hiếm có khu du lịch nào đầu tư cảnh quan như Sun World Fansipan Legend. Mùa nào thức nấy, bất cứ lúc nào lên đây những du khách như tôi đều không thiếu khung nền để check-in. Bởi vậy mà 4 mùa trong năm, mùa nào tôi cũng muốn đến đây ít nhất một lần”.

Từ nay đến dịp lễ 30/4 - 1/5, ngoài thưởng thức một mùa hoa đẹp mê mải, du khách đến với khu du lịch Fansipan còn được tham gia vào nhiều lễ hội trong sắc màu tâm linh và văn hóa vùng cao đặc sắc. Nổi bật là Lễ vía Quán Thế Âm Bồ tát Đản Sanh sẽ diễn ra tại Bảo An Thiên Tự- Ga đi cáp treo vào ngày 28/3, với nhiều hoạt động, nghi thức ý nghĩa và Lễ hội hoa hồng Fansipan dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 với quy mô hoành tráng cùng nhiều đại cảnh, tiểu cảnh kết từ hồng tươi sống động, mãn nhãn.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/den-fansipan-don-%E2%80%9Ckhuc-giao-mua%E2%80%9D-cua-nhung-loai-hoa>